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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นางวณิชชา เด่ียววาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ท่าน พร้อมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งนี้เป็นวาระปกติท่ีต้องด าเนินการ 
ซึ่งทางโรงเรียนมีข้อราชการท่ีต้องด าเนินการ เพื่อรองรับการการปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์แก่ทางโรงเรียนด้วยการ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เมื่อวันท่ี  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง วันท่ี ๒๕ 
มกราคม ๒๕๗๑  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรก เพื่อแจ้งการด าเนินงานของโรงเรียน 
 กล่าวเชิญนายชัยยุทธ โกละกะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะกับคณะกรรมการ
ในโอกาสการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม    ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑. การปฏิบัติงานของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ เป็นการบริหารจัดการท่ามกลางการขาดแคลน
บุคลากร หลายอัตรา เช่น ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ๒ อัตรา  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  นักการภารโรง ซึ่งยังไม่มีก าหนด
ว่าจะมีการจัดสรรคืนมาให้ ด้วยเหตุผลหลายประการ  โรงเรียนก็ต้องด าเนินการให้ดีท่ีสุดส าหรับนักเรียนทุกคน
และเพื่อให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี  ในส่วนของการขาดแคลนต าแหน่งภารโรง โรงเรียนด าเนินการ
สร้างข้อตกลงกับคณะครูและนักเรียน เรื่อง การท้ิงขยะ โดยทางโรงเรียนจะไม่มีการวางถังขยะในโรงเรียน 
ด าเนินการจัดซื้อถุงขยะถุงด า แจกทุกห้องเรียน เมื่อนักเรียนมีขยะในมือให้นักเรียนน าไปท้ิงท่ีห้องของตนเอง โดย
ขยะนั้นจะต้องไม่มีน้ า และเมื่อถุงด าเต็มก็ให้มัดปากถุงแล้วน าไปใส่ถังขยะท่ีเทศบาล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๒. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เนื่องจากใกล้ส้ินสุดแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียนซึ่งท าเป็นปีการศึกษา เมื่อส้ินสุดแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๖ จะมีงบประมาณเหลือจ่ายของแต่ละ
โครงการ ซึ่งตามแนวทางการด าเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ จะสามารถกันงบประมาณเหล่ือมปีไว้ใช้ได้
เพียง ๒ ปีงบประมาณ ในทุกปีการศึกษา โรงเรียนจะน าเสนอโครงการเพิ่มเติม เพื่อขอใช้เงินงบประมาณคงเหลือ
ของแต่ละปีให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ โดยในปีการศึกษานี้ โรงเรียนขอน างบประมาณ
เหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๖  ส าหรับ ทาสีอาคารดิตถชาติ และท าม้านั่งใต้ซุ้มเฟื้องฟ้า 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
      ๓.  การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การยกเลิกให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาการณ์ท่ีโรงเรียน  อันเนื่องมากจากคุณครูท่ีมาอยู่ถูกท าร้าย  ในส่งของ
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้ท าการประกาศยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์เรียบร้อยแล้ว และทาง
หน่วยงานต้นสังกัดให้โรงเรียนด าเนินการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในท้องถิ่น เพื่อหาแนวร่วมกันใน
การรักษาความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ โดยในส่วนของโรงเรียนขอเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานเบ้ืองต้นดังนี้ 

๑) โรงเรียนด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ระดับห้องเรียนและอาคารเรียน เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียนและอาคารเรียนเป็นประจ าทุกวัน และมีการบันทึกรายงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นรายสัปดาห์ 

๒) โรงเรียนด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องเรียน 
อาคารเรียนทุกหลัง โดยเฉพาะห้องท่ีเก็บ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  ท่ีมีความ
แข็งแรงและต้องมีเหล็กดัดทุกห้อง 

๓) โรงเรียนติดต้ังกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในโรงเรียน เพื่อการตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

๔) โรงเรียนประสานกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอกาญจนดิษฐ์ เบ้ืองต้นเพื่อขอความร่วมมือจัด
เจ้าหน้าท่ีสายตรวจดูแลความปลอดภัยและติดต้ังตู้แดงประจ าสถานศึกษา 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

๔. แนวโน้มความขาดแคลนและความต้องการอัตราก าลังของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  
เนื่องจากเกณฑ์การย้ายของข้าราชการครูได้มีการปรับเปล่ียนใหม่และการให้ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานครบ ๒ ปี 
สามารถเขียนได้ โดยมีรูปแบบการย้ายท้ังการเขียนและการขอสับเปล่ียนผ่านระบบออนไลน์ และการเกษียณอายุ
ของข้าราชการครูในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) จ านวน ๑ ราย คือ  คุณครูพัชรา  จามพัฒน์  
วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา   
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อการพิจารณา 
     ๕.  การเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบกรณีข้าราชการครูขอย้ายออก จ านวน ๗  ราย เนื่องจากขอย้าย
กลับภูมิล าเนาเดิมของตนเองตามสิทธิและคุณสมบัติท่ีครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย 

ท่ี ชื่อ - สกุลครูขอย้าย วิชาเอกที่ขอย้าย วิชาเอกที่ขอทดแทน 
๑ คุณครูณิชา  มีแสง การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 
๒ คุณครูขนิษฐา กาบขุนทด  การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 
๓ คุณครูฐานิตา  แก้วมหา การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทยหรือประถมศึกษา 
๔ คุณครูทิยา  บัวมณี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๕ คุณครูนงลักษณ์ ทองสีสัน ภาษาไทย ภาษาไทย 



๖ คุณครูอ้อมใจ  อร่าม คหกรรม คหกรรม 
๗ ว่าท่ี รต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ นาฎศิลป์ นาฎศิลป์หรือดนตรีไทย 

   ซึ่งหากข้าราชการครู ๗ รายนี้ได้รับย้ายจากปลายทางก็จะท าให้โรงเรียนขาดแคลนครู ใน
สาขาวิชาปฐมวัย  คณิตศาสตร์  ภาษาไทยหรือประถมศึกษา นาฎศิลป์หรือดนตรีและคหกรรม 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

  ๖. การเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การก าหนดวิชาเอกเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลง การย้ายของข้าราชการครูในครั้งนี้หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใด โดยขอก าหนดวิชาเอกตามท่ี
โรงเรียนขาดแคลนในขณะนั้นประกอบด้วย วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย  ครูวิชาเอก
ประถมศึกษา ครูวิชาเอกนาฎศิลป์หรือดนตรีไทย และครูวิชาเอกคหกรรม  ตามท่ีข้าราชการครูขอย้ายในครั้งนี้ 
โดยความจ าเป็นส่วนหนึ่งได้ระบุไว้ในเอกสารค าร้องขอย้ายแล้ว  โดยขอก าหนดความต้องการวิชาเอกของ
โรงเรียนใหม่ ตามแนวโน้มความขาดแคลน ดังนี้  

ล าดับท่ี ๑ วิชาเอกปฐมวัย 
ล าดับท่ี ๒ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
ล าดับท่ี ๓ วิชาเอกภาษาไทย 
ล าดับท่ี ๔ วิชาเอกประถมศึกษา  
ล าดับท่ี ๕ วิชาเอกนาฎศิลป์หรือดนตรีไทย 
ล าดับท่ี ๖ วิชาเอกคหกรรม 

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น 

นายชัยยุทธ  โกละกะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษาทุกท่าน  ท่ีเข้าร่วมประชุมและขอให้ร่วมกันดูแลช่วยเหลือโรงเรียน  
ปิดประชุม  เวลา ๑๑.๓๐ น. 
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